

Số: 2652 /VHL-UDTKCN
V/v thông báo và mời nộp Hồ sơ đề nghị
xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

GS.VS. Trần Đại Nghĩa là Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đặt nền móng cho sự phát triển của Viện. Ghi nhận và biểu dương những cống hiến không mệt mỏi trong suốt cuộc đời lao động khoa học đầy say mê và sáng tạo của Ông, ngày 16/11/2015, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra Quyết định số 1883/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

Giải thưởng này của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc nhất về khoa học tự nhiên và công nghệ; trực tiếp tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước. Giải thưởng được trao tặng thường niên vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (định kỳ 20/5 hàng năm).

Giải thưởng được trao cho các nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã hoàn thành hoặc đang chủ trì các công trình nghiên cứu xuất sắc thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc được cấp bằng phát minh, bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước; đã tổ chức triển khai ứng dụng các công trình đó ở Việt Nam; đã có đóng góp hoặc có triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng cho đất nước

Hội đồng xét Giải thưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN quyết định thành lập (5-7 thành viên), hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tiến hành bỏ phiếu kín. Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ trao Giải thưởng cho tác giả có công trình khoa học xuất sắc khi có tỉ lệ phiếu bầu đồng ý đạt 3/4 trở lên tính trên tổng số thành viên tham dự.

Chi tiết về Giải thưởng được đăng tải trên Công thông tin điện tử chính thức của Viện Hàn lâm KHCNVN: <http://vast.ac.vn/giai-thuong-tran-dai-nghia>

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cơ quan thường trực Giải thưởng: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ. Chuyên viên phụ trách truyền thông: Bà Phạm Thị Phương. ĐTCQ: 0437912613. ĐTDD: 0904998693. Email: phamphuongud@gmail.com.

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Viện (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Công (để báo cáo);
- GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu (để báo cáo);
- Lưu: VT, UDTKCN.P

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN ỨNG DỤNG VÀ
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ



Nguyễn Hoài Châu